

Số: 01/1999/CT-UB-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 1999

**CHỈ THỊ**  
**Về việc tăng cường quản lý giá cả thị trường thành phố**

Những ngày gần đây khi triển khai thực hiện Luật Thuế Giá trị gia tăng trên thị trường thành phố đã xảy ra tình trạng một số người, một số nơi đã tùy tiện tăng giá bán hàng hóa, dịch vụ cao hơn mức giá đã hình thành từ trước ngày 01 tháng 01 năm 1999; gây thiệt hại đến lợi ích chính đáng của người tiêu dùng và gây mất ổn định giá cả thị trường;

Để khắc phục tình hình trên: Thực hiện Chỉ thị số 41/1998/CT-TTg ngày 17 tháng 12 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 09/1998/TT-BVGCP ngày 31 tháng 12 năm 1998 của Ban Vật giá Chính phủ;

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các ngành, các cấp hữu quan, các doanh nghiệp và người kinh doanh, buôn bán ở thành phố khẩn trương thực hiện một số điểm sau:

**1-** Nghiêm cấm việc tùy tiện nâng giá bán hàng hóa, dịch vụ đã hình thành trước ngày 01 tháng 01 năm 1999 nhất là các hàng hóa thiết yếu đến đời sống và các dịch vụ phổ thông như cắt tóc, may đo v.v... Các doanh nghiệp, người bán, người cung cấp dịch vụ phải thực hiện nghiêm túc việc rà soát lại chi phí sản xuất kinh doanh, tính thuế giá trị gia tăng đúng theo hướng dẫn của ngành thuế để xác lập giá bán hàng hóa dịch vụ có thuế giá trị gia tăng thông báo cho khách hàng rõ. Nếu qua tính toán đúng theo hướng dẫn của ngành thuế mà giá bán cao hơn giá đã hình thành trước ngày 01/01/1999 thì phải báo cáo với Ban chỉ đạo thực hiện các Luật thuế mới của thành phố để xem xét giải quyết, không được tùy tiện nâng giá bán so với giá bán trước khi thực hiện thuế giá trị gia tăng.

**2-** Đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục Nhà nước định giá, người bán phải niêm yết giá theo giá chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và bán đúng giá niêm yết.

Đối với các hàng hóa, dịch vụ khác thì người bán cũng phải niêm yết giá bán đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và bán đúng giá niêm yết. Mức giá này do người bán công bố trên cơ sở rà soát lại chi phí trên cơ sở giá bán hợp lý đã được thị trường chấp thuận vào cuối năm 1998.

Vi phạm việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết như nêu trên sẽ bị xử lý như sau:

- Đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục Nhà nước quy định giá, nếu bán cao hơn giá chỉ đạo của Nhà nước thì phải hoàn trả phần chênh lệch giá cho người mua, nếu không xác định được người mua cụ thể thì nộp vào ngân sách và còn bị xử phạt hành chính theo quy định hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính.

- Đối với hàng hóa, dịch vụ khác nếu không niêm yết giá hoặc bán cao hơn giá niêm yết thì phải hoàn trả phần chênh lệch giá cho người mua, nếu không xác định được người mua cụ thể thì nộp vào ngân sách và còn bị xử phạt hành chính như sau:

+ Vi phạm lần đầu cảnh cáo.

+ Tái phạm thì rút giấy phép kinh doanh có thời hạn từ 7 ngày đến 3 tháng.

**3-** Các quận, huyện phải thành lập Đoàn kiểm tra việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết tại các trọng điểm, các trung tâm thương mại, cửa hàng lớn... ở địa phương mình, do Phòng Kinh tế chủ trì có sự tham gia của Quản lý thị trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch - Đầu tư, Công an...

**4-** Thành lập Đoàn kiểm tra cấp thành phố do Sở Thương mại chủ trì có sự tham gia của Quản lý thị trường thành phố, Sở Tài chính - Vật giá thành phố, Cục Thuế thành phố, Công an thành phố để kiểm tra đôn đốc các quận, huyện thực hiện việc kiểm tra xử lý các hành vi không chấp hành quy định của thành phố về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, đồng thời trực tiếp kiểm tra việc chấp hành ở một số siêu thị, trung tâm thương mại lớn ở thành phố, cũng như một số hàng hóa, dịch vụ do Ban Chỉ đạo thực hiện các Luật thuế mới quy định.

Việc kiểm tra ở thành phố và quận, huyện được tiến hành từ nay cho đến sau Tết Nguyên Đán Kỷ Mão 1999.

**5-** Ban Quản lý các chợ có trách nhiệm phổ biến, quán triệt Chỉ thị này đến người buôn bán ở chợ, Ủy ban nhân dân phường, xã có trách nhiệm phổ biến quán triệt Chỉ thị này đến người buôn bán trên địa bàn thuộc mình quản lý ngoài phạm vi các chợ.

**6-** Chỉ thị này được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực UBND.TP;
- Các sở - ngành TP;
- UBND các quận - huyện;
- VPUB: CPVP, các Tổ NCTH;
- Lưu .

**T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ**

**K/T. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Chí**